

## สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2555(ด้านบริหาร) เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. เรื่อง การพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการร้องเรียน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการร้องเรียน ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เสนอข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ ฯ ว่า พิธีสารเลือกรับฉบับนี้เป็นพิธีสารฉบับที่สามของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา ฯ โดยสร้างช่องทางให้มีการส่งเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิเด็กไปยังคณะกรรมการสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในกรณีที่เด็กอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการเยียวยาในประเทศ นอกจากนี้ การสร้างช่องทางการร้องเรียนตามพิธีสารฉบับนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กหรือผู้แทนของเด็กมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาด้วย ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้สนับสนุนพิธีสารฉบับนี้ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นที่ประชุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไป

### 2. เรื่อง ข้อเรียกร้องจาก Human Rights Watch ขอให้ทบทวนแนวคิดของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการส่งกลับแรงงานต่างด้าวที่ตั้งครครภ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเรียกร้องจาก Human Rights Watch ตามหนังสือลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวคิดของกระทรวงแรงงานในการส่งกลับแรงงานต่างด้าวที่ตั้งครครภ์ โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทบทวนแนวคิดของกระทรวงแรงงานดังกล่าวและมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทำหนังสือแจ้งกระทรวงแรงงาน และ Human Rights Watch

### 3. เรื่อง การจัดทำรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการจัดทำรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่ ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ ดังนี้

(1) จัดทำ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในเล่มเดียวกัน

(2) จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขนาดเท่ากัน และรวมกันเป็นชุด (series) อย่างสวยงาม

และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการต่อไป